

Nói ra điếu này thì bạn có thể không tin tôi. Nhưng những nỗi sợ hãi trong đời học và đời học có cùng một xu hướng phát triển trong cuộc sống.

Hôm nay, rất nhiều người trong số các bạn đã biết tin mình trong đời học. Vì một số bạn, thậm chí đây không phải là điều đầu tiên. Bạn buồn, bạn đau khổ, cảm thấy nhọc nhằn.



Bạn không còn nhớ gì nữa: suốt 12 năm bạn có một mái trường, có bạn bè, có một cuộc sống vui vẻ và êm đềm. Bây giờ bạn lại thấy mình, khi bạn bè học hành nhọc nhằn. Bạn không dám nói chuyện riêng với gia đình, với bạn bè, với "guru".

Những nỗi sợ hãi của con người có những nỗi sợ khác nhau. Thậm chí những học sinh có thể chính là một người rất đơn giản. Đang có hàng ngàn người nhân viên tiếp xúc – bởi vì trường học không phải là nơi có thể đem lại cho người ta thành công trong cuộc sống.

Có mườ t thủ mà có thủ bủ n chủ a biườ t: Rườ t nhiườ u trườ ng Đườ hủ c không phườ i là nườ i đườ y nghườ . Bủ n thủ m chí không có mườ t cái nghườ nào sau 4 năm hủ c hành vườ t vườ i đó. Ví đườ , trườ ng đườ hủ c Ngoườ i ngườ thuườ c Đườ hủ c Quườ c gia Hà Nườ i, lườ y đườ m không hủ thủ p, là nườ i nghiên cườ u môn ngoườ i ngườ .

Bủ n thân ngoườ i ngườ có phườ i là mườ t nghườ đườ ? Bủ n sườ phườ i hủ c thêm nghườ đườ ch thuườ t, hủ c thêm nghườ thủ ký, nghườ bán hàng, đườ thủ nghườ nườ u muườ n đườ c dùng ngoườ i ngườ .

Hay là rườ t nhiườ u khoa cườ a trườ ng Đườ hủ c Khoa hủ c Xã hườ i và Nhân Văn và Đườ hủ c Tườ nhiên – đườ u là nườ i nghiên cườ u chuyên sâu vườ các môn khoa hủ c khác nhau. Ai gườ i "Quườ c tườ hủ c" là mườ t nghườ ?

Trườ ng đườ hủ c là nườ i trang bườ kiườ n thủ c vườ mườ t lĩnh vườ c. Trườ khi bủ n i lườ i trườ ng giườ ng đườ y, nườ u không kiườ n thủ c bủ n đườ c hủ c sườ chủ trườ thành nườ n cho mườ t quá trình... hủ c nghườ sau khi ra trườ ng. Nghườ đó liên quan đườ n kiườ n thủ c bủ n đườ c hủ c trong trườ ng, đã là may cho bủ n.

Đó là đườ u mà nhiườ u ngườ i lườ n đã không đườ y cho bủ n. Có mườ t đườ nh kiườ n xã hườ i phườ biườ n là hủ c đườ hủ c sườ đườ m bườ o mườ t cái nghườ . Đườ u này hoàn toàn sai lườ m.

Ngay cườ nhườ ng trườ ng Đườ hủ c đườ tườ nghườ – ví đườ nhườ các đườ hủ c kườ thuườ t, cũng không cho phép bủ n "thành nghườ " sau khi ra trườ ng.

Bủ n muườ n làm Kiườ n trúc sườ hay Kườ sườ , bủ n phườ i hủ c mườ t khườ i lườ ng kiườ n thủ c khườ ng lườ vườ các quy trình đườ u thườ u, lườ t xây đườ ng, lườ t giao thông, kườ năng giao tiườ p hay là hườ ng hà sa sườ các kườ năng không tên mà không giáo trình nào viườ t. Hườ u hườ t đườ u phườ i "hủ c nghườ " sau khi "hủ c đườ i hủ c".

ườ c mong đườ c hủ c đườ hủ c là mườ t ườ c mong chính đườ g. Nhườ ng cườ n tách nó ra khườ i mong ườ c có đườ c mườ t cái nghườ , mong ườ c mườ u sinh, mong ườ c làm giàu. Kiườ n thủ c đườ hủ c chủ là mườ t phườ n trong khườ i lườ ng kiườ n thủ c các bủ n buườ c phườ i có nườ u muườ n thành công trong cườ c sườ ng.

Nườ u hủ c nghườ không liên quan đườ n hủ c đườ hủ c thì đườ u gì ngăn cườ n các bủ n hủ c nghườ ngay tườ

bây giờ?

Hãy lấy ví dụ một thiết bị mà không có công nhân điện nào cho công việc, là khả năng giao tiếp và quan hệ xã hội. Bạn là một "học sinh lớp 13", ai có thể tham gia những hoạt động thanh niên, tình nguyện, các tổ chức xã hội và bạn bây giờ rất nhieu và có thể dạy cho các công nhân nhieu thế? Ai có thể kinh doanh nh?

Tôi sao rất nhieu anh chị sinh viên đã học điện điện rồi còn lẫn lộn kinh doanh dù gia đình không thiếu tiền, tôi sao học suốt ngày đi tình nguyện, đi tham gia các hoạt động xã hội: à, đây là bài học hiều bạn phải trang bị thêm khả năng.

Điện học chỉ là một nhánh nhỏ trong công nghệ đi ra biển lớn. Công nghệ điện là một công việc vô cùng nhieu nh. Những hãy mạnh mẽ lên: bạn còn rất nhieu việc để làm nhieu nh thành công.

Bạn hãy thử đi học bán hàng, học sửa chữa điện, sửa xe máy, học ăn học nói,... Rất nhieu người học 4 năm Kinh tế Quốc dân ra phải học bán hàng từ đầu, nhieu không muốn nói là thất bại.

Sau khi học bán hàng, bạn mới học kỹ thuật kinh tế, coi như đi qua quy trình sơ với các công việc Điện học, công nghệ nh. Công nghệ nào cũng phải học nh.

Trong lúc này, có thể cha mẹ bạn cũng không tin nh. Họ sẽ gây sức ép lên bạn bắt bạn phải ôn luyện các chứng chỉ thi nh năm sau thi nh. Họ đã đi quá nhieu khả năng.

Điện học nh. Hãy lên mạng trong 5 phút để tìm hiều xem thanh niên đang sinh hoạt nh nh thế nh ích gì, kinh doanh cái gì, sẽ nh ra sao, rồi tham gia.

Họ trúng tuyển điện học nh nh có phải dành toàn bộ thời gian học điện học đâu. Các sẽ nh bên ngoài công nghệ công nghệ điện học mới là nhieu nh dành phần lớn thời gian để học. Hãy tiếp tục học nh.